



สำนักงานศาลยุติธรรมจัดการสัมมนาร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (The 2nd International Judicial Dialogue) เรื่อง “ทางเลือกการลงโทษในคดียาเสพติด Alternative Sentencing Options in Narcotic Case : ความท้าทายใหม่ต่อการแก้ปัญหา”



เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2559 นายวิระพล ตั้งสุวรรณ ประธานศาลฎีกา กล่าวเปิดการสัมมนาทางวิชาการ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความร่วมมือกับเครือข่ายทางวิชาการ โดยความร่วมมือระหว่างกองการต่างประเทศ สำนักงานศาลยุติธรรม และสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย (The 2nd International Judicial Dialogue) เรื่อง “ทางเลือกการลงโทษในคดียาเสพติด Alternative Sentencing Options in Narcotic Case : ความท้าทายใหม่ต่อการแก้ปัญหา” โดยมีนายอริศม์ อินทุภูติ เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม กล่าวรายงาน พร้อมด้วยข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม เข้าร่วมการสัมมนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญจากประเทศสหรัฐอเมริกา ณ โรงแรมเลอบัว แอท สเตรท ทาวเวอร์ กรุงเทพมหานคร

ในการนี้ ประธานศาลฎีกาได้กล่าวปาฐกถาพิเศษแก่ผู้เข้าร่วมการสัมมนามีใจความตอนหนึ่งว่า “...สถิติคดีในปี 2558 มีคดีเข้าสู่การพิจารณาของศาลประมาณ 1,500,800 คดี ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นคดีอาญา และครึ่งหนึ่งของคดีอาญานั้น เป็นคดียาเสพติด ศาลยุติธรรมให้ความสำคัญของการปรับเปลี่ยนวิธีคิดในระดับนโยบายการจัดการปัญหายาเสพติด การปฏิรูปนโยบายเกี่ยวกับปัญหายาเสพติด ความมีมนุษยธรรมและมีประสิทธิผลต่อการจัดการปัญหายาเสพติดมากกว่าการประกาศสงครามกับยาเสพติด พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษฯ ที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน แสดงถึงนโยบายการปราบปรามยาเสพติดที่เข้มงวด ดังจะเห็นได้จากบทบัญญัติต่างๆ เช่น คำนियาม “ผลิต” ให้หมายความรวมถึงการแบ่งบรรจุ ข้อสันนิษฐานเด็ดขาดที่ให้ถือว่ากรณีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติด เช่น เมทแอมเฟตามีนมีปริมาณคำนวณเป็นสารบริสุทธิ์ตั้งแต่ 375 มิลลิกรัม ขึ้นไป หรือมียาเสพติดที่มีสารดังกล่าวผสมอยู่จำนวน 15 หน่วยการใช้ขึ้นไป หรือมีน้ำหนักสุทธิตั้งแต่ 1.5 กรัม ขึ้นไป เป็นการครอบครองเพื่อจำหน่าย และการกำหนดอัตราโทษสถานเดียว เช่น การนำเข้ายาเสพติด ต้องระวางโทษจำคุกตลอดชีวิตและปรับ

/หากเป็นการ...

หากเป็นการนำเข้ายาเสพติดเพื่อจำหน่าย ต้องระวางโทษประหารชีวิตสถานเดียว ซึ่งปัจจุบันมีการจัดทำประมวลกฎหมายยาเสพติดขึ้นใหม่ โดยมีการจำแนกระดับของการเข้ามามีส่วนร่วมกับยาเสพติด และลดทอนความผิดทางอาญามากขึ้น แนวความคิดตามร่างประมวลกฎหมายยาเสพติดฉบับใหม่นี้ น่าจะถือเป็นการปรับเปลี่ยนนโยบายเกี่ยวกับยาเสพติดของประเทศไทย อีกครั้งหนึ่ง อย่างไรก็ตาม ศาลยุติธรรมในฐานะที่เป็นผู้บังคับใช้กฎหมายก็ต้องพิจารณาด้วยว่า การพิจารณาพิพากษาคดี โดยการแปลความบทบัญญัติต่างๆ ดังกล่าวนั้นได้แปลความตามหลักนิติธรรมหรือไม่ เช่น เรื่องจำนวน “กรรม” ของการกระทำความผิด หรือการใช้ดุลพินิจในการกำหนดโทษเป็นไปอย่างเหมาะสมสำหรับพฤติการณ์ในการกระทำความผิดของผู้กระทำความผิดแต่ละรายแล้วหรือไม่ หรือศาลเองกลับมีส่วนในการผลักดันให้คนเข้าไปอยู่ในเรือนจำเพิ่มมากขึ้นอันนำไปสู่ปัญหาหนักโทษล้นคุกหรือไม่...”

การปรับปรุงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการตามโครงการบริหารราชการคดีแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

สำนักพัฒนาระบบงาน แจ้งว่า สำนักงานศาลยุติธรรมอนุมัติให้ดำเนินโครงการบริหารราชการคดีแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ โดยมีการดำเนินโครงการดังกล่าวอย่างต่อเนื่อง ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา ศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ได้พัฒนาขีดความสามารถในการบริหารราชการคดีที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งการบริหารจัดการคดี การไกล่เกลี่ยข้อพิพาท การคุ้มครองสิทธิเสรีภาพตามอำนาจหน้าที่ของศาลยุติธรรม รวมทั้งมีการบริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง ส่วนสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค 9 และศาลแรงงานภาค 9 ได้เข้าไปในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ในการสนับสนุนการปฏิบัติราชการ หรือเข้าไปเพื่อปฏิบัติราชการคดีเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล อันเป็นการพัฒนาการอำนวยความสะดวกยุติธรรม ส่งผลให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่นศรัทธาว่าจะได้รับการอำนวยความสะดวกยุติธรรมจากศาลยุติธรรมด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค และเป็นธรรม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สำนักงานศาลยุติธรรมยังคงมีโครงการการบริหารราชการคดีแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ และเพื่อให้โครงการเกิดผลสัมฤทธิ์มากยิ่งขึ้น สำนักงานศาลยุติธรรมจึงได้ดำเนินการปรับปรุงตัวชี้วัดผลการปฏิบัติราชการของหน่วยรับประเมินตามโครงการดังกล่าวประกอบด้วย ศาลในพื้นที่พิเศษชายแดนภาคใต้ จำนวน 8 ศาล สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค 9 และศาลแรงงานภาค 9 ทั้งนี้ ได้แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำตัวชี้วัดที่ปรับปรุงใหม่ไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตั้งแต่รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 (ระหว่างวันที่ 16 ธันวาคม 2558 ถึงวันที่ 15 มีนาคม 2559) เป็นต้นไป

การประชุมซักซ้อมแนวทางการนิเทศงานในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่อง

สำนักพัฒนาระบบงาน แจ้งว่า จะจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อซักซ้อมแนวทางการนิเทศงานในระบบการพิจารณาคดีครบองค์คณะและต่อเนื่องศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค 1 ถึงภาค 9 ระหว่างวันที่ 22 - 24 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ดอนเมือง กรุงเทพมหานคร โดยได้รับเกียรติจากประธานศาลฎีกาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การเพิ่มประสิทธิภาพงานคดีศาลในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค 1 ถึงภาค 9” ซึ่งผู้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย อธิบดีผู้พิพากษภาค 1 ถึงภาค 9 และข้าราชการฝ่ายตุลาการในสังกัดสำนักงานอธิบดีผู้พิพากษภาค 1 ถึงภาค 9 ในครั้งนี้ สำนักพัฒนาระบบงานจะรายงานผลการประชุมให้ทราบในโอกาสต่อไป

